

1. แนวทางของประกาศมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีสำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบ หรือจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

หัวข้อ	แนวทาง
<p>1. รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้าข่ายการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (“แบบ filing”) หรือค่าธรรมเนียมรายปี (“ลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ”) สำหรับค่าใช้จ่ายการจ้างผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร</p>	<p>บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรายชื่อผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (“รายชื่อผู้ทวนสอบฯ”) ไว้ในแบบ filing หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ตามที่ประกาศกำหนด โดยสามารถอ้างอิงรายละเอียดของข้อมูลไปที่รายงานความยั่งยืนได้ โดยขอให้ระบุชื่อเอกสาร และเลขที่หน้าที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างชัดเจนในแบบฟอร์มการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ</p>
<p>2. รายชื่อผู้ทวนสอบฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)¹</p>	<p>สามารถดูรายชื่อผู้ทวนสอบฯ ได้ที่ http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=YjNKblXNXBlbUYwYVc5dQ</p>
<p>3. กรณีบริษัทที่ยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ เป็น holding company ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) โดยมีบริษัทลูก (ซึ่งไม่ใช่ บจ.) เป็นผู้จ้างผู้ทวนสอบฯ สำหรับข้อมูลเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p>	<p>บริษัท holding company สามารถยื่นการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ โดยใช้เอกสารหลักฐานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มายื่นต่อสำนักงานตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานได้ โดยสามารถลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ตามค่าใช้จ่ายจริง โดยจะพิจารณาจากยอดที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ รวมทั้งหมดไม่เกิน 50,000 บาท</p>

¹ หรือผู้ทวนสอบฯ ที่บริษัทเห็นว่ามมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล

หัวข้อ	แนวทาง
4. ยอดค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่	ยอดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบฯ การจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ² จะพิจารณาจากยอดที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้รวมทั้งหมดไม่เกิน 50,000 บาท
5. การยื่นหลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย (“หลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ”) ต้องลงนามรับรองความถูกต้องด้วยหรือไม่	บริษัทต้องรับรองความถูกต้องโดยการลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ตามหนังสือรับรอง รวมถึงแสดงจำนวนเงินของรายการค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ ของการจ้างผู้ทวนสอบฯ หรือที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ต้องแสดงได้ว่าเป็นการจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของปีเดียวกัน เช่น หากเป็นการจัดทำข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 เพื่อนำส่งในปี 2567 ต้องแสดงให้ได้ว่า เป็นการจ้างผู้ทวนสอบฯ หรือที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ประจำปี 2566
6. บริษัทที่ประสงค์จะยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ จะต้องยื่นเอกสารเมื่อใด	บริษัทที่ประสงค์ยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ขอให้ยื่นเอกสารครบถ้วนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กรณีการยื่นแบบ filing : ให้บริษัทยื่นแบบฟอร์มรับรองเพื่อขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ พร้อมหลักฐานแสดงการจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอหุ้น IPO จนถึงก่อนวันที่ filing effective - กรณีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี : ให้บริษัทยื่นแบบฟอร์มรับรองเพื่อขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ พร้อมหลักฐานแสดงการจ่ายเงินมาพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งเป็นการรองรับกรณีใด ๆ ที่บริษัทไม่สามารถยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ให้บริษัทยื่นขอลดหย่อนพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดภายในปีปฏิทินเดียวกันกับปีที่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี มิฉะนั้น จะถือว่าบริษัทไม่มีความประสงค์จะยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมนรายปีของปีนั้น ๆ

² สามารถพิจารณาข้อมูลรายชื่อผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษา ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

หัวข้อ	แนวทาง
<p>7. หากบริษัทเปิดเผยตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ระหว่างการทวนสอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี จะสามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ได้หรือไม่</p>	<p>หากบริษัทมีการจัดทำตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการจ้างผู้ทวนสอบฯ แต่การทวนสอบข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ และดำเนินการไม่ทันสำหรับรอบการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี บริษัทสามารถยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมรายชื่อผู้ทวนสอบฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และเปิดเผยข้อมูลโดยระบุให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจได้ว่า ตัวเลขดังกล่าวอยู่ระหว่างการทวนสอบ และนำเสนอพร้อมหลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ ทั้งนี้บริษัทควรวางแผนการจัดทำข้อมูลของปีถัดไปเพื่อสามารถเปิดเผยข้อมูลที่ผ่านการทวนสอบแล้วได้ทันเวลา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ stakeholders อื่นของบริษัท</p>
<p>8. หากเป็นการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของของผลิตภัณฑ์ จะสามารถยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ได้หรือไม่</p>	<p>บริษัทสามารถยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ได้ โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ประกาศกำหนดไว้อย่างครบถ้วน พร้อมระบุขอบเขตการดำเนินการตามที่เกิดขึ้นจริงให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ stakeholders อื่นของบริษัทเข้าใจผิด โดยเริ่มจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือขยายขอบเขตไปยังผลิตภัณฑ์ขององค์กรด้วยก็ได้</p>
<p>9. รายชื่อที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่บริษัทสามารถนำมาขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ จะพิจารณาอย่างไร</p>	<p>ค่าจ้างที่ปรึกษาที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ต้องเป็นการจ้างที่ปรึกษาที่มีการขึ้นทะเบียนกับ อบก. (ตาม link นี้ http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=WTI5dWMzVnNkR0_Z1_ZEE9_PO&action=YjNkblLXNXBlbUYwYVc5_dQ) หรือเป็นที่ปรึกษาที่บริษัทเห็นว่า มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล</p>
<p>10. กรณีการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือไม่</p>	<p>ขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป เช่น บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยเปิดเผยรายชื่อที่ปรึกษา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ stakeholders อื่นของบริษัท รับทราบการดำเนินการของบริษัทพร้อมด้วยหรือสามารถอ้างอิงรายละเอียดของข้อมูลไปที่รายงานความยั่งยืนได้ พร้อมทั้ง ขอให้ระบุชื่อเอกสาร และเลขที่หน้าที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างชัดเจนในแบบฟอร์มการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ</p>

2. ขั้นตอนการยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับบริษัท IPO ที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีการจ้างผู้ทวนสอบ หรือการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

บริษัทนำส่งแบบฟอร์มการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ในระบบ DIPO ได้ตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอรหัส IPO จนถึงก่อนวันที่ filing effective

2.1 บริษัทจัดทำแบบฟอร์มการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ และหลักฐานแสดงการจ่ายเงินในการจ้างผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (“หลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ”) เป็น hard copy โดยสามารถนำส่งเป็นไฟล์ภาพมาก่อนได้

2.2 บริษัทต้องมีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ และแนบหลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ มาครบถ้วน พร้อมมีการรับรองความถูกต้องโดยการลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ตามหนังสือรับรอง ในแบบฟอร์มการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ และในหลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ

2.3 บริษัทส่งแบบฟอร์มการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ และหลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบริษัทท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

3 ขั้นตอนการยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับ บจ. หรือบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และมีการจ้างผู้ทวนสอบ หรือมีการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

บจ. นำส่งแบบฟอร์มการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และแนบหลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ ที่แสดงได้ว่าเป็นการจ้างผู้ทวนสอบ หรือมีการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีปีเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรที่บริษัทไม่สามารถยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ มาพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ให้บริษัทยื่นเอกสารหลักฐานภายในปีปฏิทินเดียวกันกับปีที่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี มิฉะนั้นจะถือว่าบริษัทไม่มีความประสงค์จะยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีของปีนั้น ๆ

3.1 บจ. จัดทำแบบฟอร์มการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ และหลักฐานแสดงการจ่ายเงินในการจ้างผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (“หลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ”) เป็น hard copy โดยสามารถนำส่งเป็นไฟล์ภาพมาก่อนได้

3.2 บริษัทต้องมีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ และแนบหลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ มาครบถ้วน พร้อมมีการรับรองความถูกต้องโดยการลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ตามหนังสือรับรอง ในแบบฟอร์มการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ และในหลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ

3.3 บริษัทส่งแบบฟอร์มการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ และหลักฐานแสดงการจ่ายเงินฯ ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป